

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติ ดังนี้

๑) ขอให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล และส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใน ๒ สัปดาห์ (นับจากวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒) มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**๒. เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้

๑) เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอื่นไว้หรือไม่ อย่างไร

๒) เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ออกแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อแสดงข้อห่วงใยต่อร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๓) เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำบทบัญญัติว่าด้วย หมวดสิทธิและเสรีภาพ และหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

๔) เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำข้อมูลวิจัย โดยมี สาระสำคัญที่เป็นที่ยืนยันว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน มีการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกันแต่อย่างใด

๕) เห็นควรมีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วย

### ๓. เรื่อง ขอลาออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบฯ นางสาวญาติภาส สุกใส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒๕) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอลาออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

### ๔. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบฯ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณารายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... นั้น สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือ ที่ อส ๐๐๐๗(พก)/๑๐๒๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดว่า ตามร่างพระราชบัญญัติ ฯ มาตรา ๓๒ (๖) มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติ ฯ มีอำนาจหน้าที่มอบหมายพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา เป็นพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี และมาตรา ๓๙ บัญญัติให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญา ซึ่งบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติ ฯ ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีทั้งสองฐานความผิดมากนัก จึงควรบัญญัติให้ชัดเจนว่า ให้คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติ ฯ มีอำนาจหน้าที่มอบหมายพนักงานอัยการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนและพนักงานฝ่ายปกครอง โดยให้พนักงานอัยการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ๕. เรื่อง สรุปผลการประชุมประจำปี ICC ครั้งที่ ๒๘ ณ นครเจนีวา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions - ICC) ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ การประชุม ICC Bureau การประชุมช่วง ICC General Meeting และการประชุม side events ต่าง ๆ โดยได้มีการหารือในประเด็น

สำคัญ เช่น กระบวนการจัดทำเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การจัดทำารไต่สวนระดับชาติ การต่อต้านการค้ามนุษย์ สิทธิคนพิการและสิทธิเรื้อรัง

#### ๖. เรื่อง งาน สปช. รายงานประชาชน เรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งได้จัดงาน สปช.รายงานประชาชน เรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

#### ๗. เรื่อง รายงานกรณีมีผู้ฟ้องคดีขอให้ยกเลิกการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่า ตามที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เผยแพร่ข่าวกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนกระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดใหม่ นั้น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมายและคดี ได้ประสานทางโทรศัพท์กับผู้ฟ้องคดี เพื่อขอทราบความคืบหน้าแล้ว และได้รับแจ้งว่า ศาลได้มีคำสั่งแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เนื่องจากคดี มีประเด็นที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้ามามีส่วนชี้แจงและเสนอพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา คำขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ศาลจึงสั่งไม่รับคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินของผู้ฟ้องคดี แต่จะเร่งพิจารณาคำฟ้องและคำขอให้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยเร็วต่อไป